



ที่ สธ ๐๒๑๙/ว ๐๐๒๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่มุ่งมั่นนักสาธารณสุขทองคำ”

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการการประชุมวิชาการฯ และกำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ดำเนินการจัดโครงการ “การประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่มุ่งมั่นนักสาธารณสุขทองคำ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์การทำงานทางวิชาการ งานวิจัยแลนวัตกรรม พร้อมขยายผลการพัฒนาองค์ความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสร้างมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งเป็นการเชิดชูเกียรตินักสาธารณสุขที่อุทิศตนด้วยความเสียสละในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ ชุมชนและระดับประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนได้จำนวน ๒๐ คะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักวิชาการสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด (ฟรีค่าลงทะเบียน) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางเว็บไซต์ www.ccph.or.th เมนู “การประชุมวิชาการ ระดับชาติ” ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ศึกษารายละเอียดตาม QR code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฐิตินันท์ จันทร์เยี่ยม โทรศัพท์ ๐๖ ๖๑๔๙ ๔๑๙๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



สิ่งที่ส่งมาด้วย


(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

หัวหน้าทีปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๑๘ - ๑๙